



หนังสือพิมพ์

...วางแผง...
ทุกวันที่ 1 - 16

เม็งราย

ชว้งสี่ตพิมพ์ชัองถึยเขตจำฮง่วยสูงลุดตของจ้งฮวัด
ปีที่ 3 ฉบับที่ 99 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน พ.ศ. 2549 ราคา 10 บาท

ชว้งสี่ตพิมพ์ชัองถึยเขตจำฮง่วยสูงลุดตของจ้งฮวัด

ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2549

9

นิติขมพล. จัดลั้มมนา โอกาสการค้ำการลงทูนไทย-จัน

สำนักนิติศาสตร์ มพล. แจ้งวำนับตั้งแต่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจัน เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
หรือ World Trade Organization (WTO) เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2544 บทบาทของประเทศจันต่อสังคมโลกได้
โดดเด่นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม และการ
เมืองระหว่างประเทศ ในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลง
ทูนประเทศจัน ได้ถูกยอมรับให้เป็นมหาอำนาจทาง

เศรษฐกิจโลกประเทศหนึ่ง

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตร ทางการค้ากับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจันมาช้านาน อีกทั้งการที่ทั้งสอง
ประเทศได้เข้าลงนามในความตกลงเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
กันขึ้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการปรับมุมมอง เรียน
รู้วัฒนธรรม แก่ไชระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจัน แสงหา
แนวทางในการระงับข้อพิพาททางเลือก ไม่ว่าจะโดยการไกล่
เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท หรือ การอนุญาโตตุลาการ เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องของระบบกฎหมายพาณิชย์
ระหว่างประเทศและการค้าเสรี รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศ

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงจัดการลั้มมนา "โอกาสทางการค้าการลงทุน ไทย-จัน:
ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศและการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งหอการ
ค้าจังหวัดเชียงร่าย สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาคกร
ค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงร่าย รวมทั้ง
ศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การลั้มมนาในครั้งนี้ จะมีขึ้นวันศุกร์ที่ 7 เมษายน
2549 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสให้ทั้ง
ภาคการศึกษาภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วิสัยทัศน์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจัน แนวคิดการจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์ และการระงับข้อพิพาททาง
เลือกให้ได้เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน
ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในอนาคต

สำหรับผู้ร่วมอภิปรายนั้น ประกอบไปด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิหลายท่าน จากหลากหลายมุมมอง อาทิ นายประจวบ
ไชยศาสตร์ ผู้แทนการค้าไทยในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้า
เสรีไทยจัน, นายพิชญ เหรียญมหาสาร รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์, นายสุจินต์ ชัยมั่งคณนันท์ ประธานคณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาคกรค้าแห่งประเทศไทย,
นายบำรุง ดันจิตติวัฒน์ ตัวแทนจากสภาคกรความแห่ง
ประเทศไทย, นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
ในประเทศจัน, นายชนกร เสรีบุรี ประธานสภาคกรธุรกิจไทย
จัน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายท่าน รวมถึงนัก
วิชาการจากประเทศจันอีกหลายท่านด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมลั้มมนา สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร.0-5391-6857